



Thái Thuy, ngày tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO TÓM TẮT
Tình hình Kinh tế- Xã hội năm 2019;
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020.

Phần thứ nhất:
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt **25.295,6** tỷ đồng, tăng **14,9%** so với cùng kỳ năm 2018 (giá so sánh 2010), trong đó:

- Giá trị sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp ước đạt **5.103,5** tỷ đồng, tăng **3,02%**;
- Giá trị sản xuất CN, TTCN, XDCB ước đạt **15.840,1** tỷ đồng, tăng **21,8%**;
- Thương mại -Dịch vụ ước đạt **4.352** tỷ đồng, tăng **7,2%**.

Cơ cấu kinh tế: Nông, Lâm, Ngư nghiệp chiếm **21,1%**; Công nghiệp, TTCN, XDCB chiếm **62,0%**; Thương mại, Dịch vụ chiếm **16,9 %**.

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

- Các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc đề án sản xuất nông nghiệp, nhất là việc chấp hành thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống lúa, các biện pháp phòng ngừa bệnh lùn sọc đen, cùng với diễn biến thời tiết cơ bản thuận lợi nên năng suất lúa 2 vụ ước đạt **130,71 tạ/ha**, sản lượng thóc **169.241 tấn**, thấp hơn so với năm 2018 là **1.571 tấn**. Diện tích cây màu, cây vụ Đông duy trì ổn định, ước đạt **9.311,9 ha**. Công tác tích tụ ruộng đất và sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị gia tăng được quan tâm chỉ đạo (*diện tích đất tích tụ đạt 199 ha, tăng 50 ha so với năm 2018; diện tích sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị gia tăng đạt 2.500 ha, tăng 450 ha so với năm 2018*) đã mang lại hiệu quả cao hơn từ **1,5-2 lần** so với sản xuất thông thường. Tập trung xây dựng **02** sản phẩm (Tỏi và nước mắm) theo Chương trình Đề án mỗi xã một sản phẩm. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển được tăng cường. Công tác trồng hoa, cây xanh thay thế cỏ dại được thực hiện có hiệu quả tạo cảnh quan và diện mạo mới trong nông thôn (*Các địa phương trong huyện đã trồng được gần 300 km đường hoa; gần 3.500 cây bóng mát*).

- Trước tình hình phát sinh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện các biện pháp, nguồn lực phòng chống dịch bệnh, lập hồ sơ hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy; tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn, động viên người chăn nuôi yên tâm sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi cho phù hợp với tình hình thực tế. Chương trình Dự án Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

- Nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển khá. Thực hiện tốt công tác cải tạo ao đầm, bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy hải sản và xử lý kịp thời dịch bệnh đốm trắng trên tôm nước lợ. Đặc biệt, diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao đạt 100 ha, tăng 35 ha so với năm 2018. Khai thác hải sản phát triển mạnh theo hướng khai thác xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an ninh trên biển. Tích cực tuyên truyền đến các chủ tàu khai thác hải sản các quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp.

- Chỉ đạo điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt kế hoạch giải phóng dòng chảy, làm thủy lợi đông xuân. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng chất lượng công trình đê điều, thủy lợi được thực hiện thường xuyên, kịp thời có phương án sửa chữa, xử lý các tuyến đê, kè xung yếu đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức tập huấn cho cán bộ và các lực lượng tham gia phòng chống lụt bão, chuẩn bị tích cực các loại vật tư, phương tiện, lực lượng, đảm bảo nguyên tắc "4 tại chỗ"; chủ động các biện pháp ứng phó với các cơn bão số 2, 3 và số 4. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

2. Xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt như: Triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của tỉnh, ban hành cơ chế của huyện; thành lập các Tổ công tác; phân công nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị và cá nhân phụ trách, chỉ đạo tại các xã; triển khai Kế hoạch về đích xây dựng huyện nông thôn mới trong Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, các thôn, khu dân cư và toàn thể nhân dân... Trong quá trình thực hiện, thường xuyên tiến hành giao ban, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm đảm bảo kế hoạch, lộ trình đã xây dựng... do vậy kết quả xây dựng nông thôn mới đã thay đổi rõ rệt. Tháng 12/2018 toàn huyện còn 15 xã chưa về đích. Đến tháng 6/2019, toàn huyện đã có 47/47 xã đạt 19 tiêu chí NTM và 03 xã Thụy Phúc, Thụy Liên, Thụy Chính đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đặc biệt ngày 17/10/2019 Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định công nhận huyện Thái Thụy đạt chuẩn nông thôn mới.

Các dự án nước sạch trên địa bàn được kiểm tra, giám sát về chất lượng nước định kỳ theo đúng quy định. Tỷ lệ đầu nổi sử dụng nước sạch của toàn huyện đạt 97,2% cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Việc cung cấp nước sạch cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

3. Quản lý đất đai, môi trường

Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo tại Nghị quyết 05, Kết luận 50 của Tỉnh ủy (*Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 24 xã, tổng số 392 lô, diện tích 48.602 m², tổng số tiền trúng đấu giá là 190,92 tỷ đồng*). Tiến hành cấp 771 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Trong năm toàn huyện triển khai thực hiện đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 26 dự án (*trong đó có cả các dự án chuyển tiếp*), trong đó đã hoàn thành, bàn giao 19 dự án; còn 07 dự án đang tiếp tục triển khai và tham vấn ý

kiến của các sở ngành chức năng, tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm như: Quốc lộ 37, tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, Đường ĐH.91, Cụm công nghiệp Trà Linh, Thái Dương...

Công tác quản lý nhà nước về môi trường có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường được tăng cường, nhất là ở các làng nghề, cụm công nghiệp và các cơ sở chăn nuôi. Tập trung chỉ đạo các xã xây dựng bể chứa rác thải nguy hại; thu dọn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại theo quy định; phát động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Không xả rác thải nhựa ra biển". Phối hợp với Ban chỉ đạo, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp & PTNT triển khai thực hiện tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án nâng bãi ổn định đê biển 8, kết hợp tạo mặt bằng phát triển công nghiệp, dịch vụ tại các xã Thụy Xuân, Thụy Hải.

4. Sản xuất Công nghiệp-TTCN, Xây dựng cơ bản

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất ước đạt **8.092,1** tỷ đồng, tăng 21,1% so với năm 2018. Huyện ủy, UBND huyện tổ chức gặp mặt, đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm,.. góp phần đẩy mạnh tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Thực hiện rà soát, đề nghị UBND tỉnh thu hồi quyết định công nhận 16 làng nghề không đủ điều kiện và công nhận lại 07 làng nghề đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức 15 lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp và đào tạo nghề cho gần 820 lao động nông thôn. Công tác đầu tư hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp được chú trọng (*Trong năm, đang đầu tư cơ sở hạ tầng 01 cụm công nghiệp (Thụy Sơn); 2 cụm công nghiệp (Trà Linh, Thái Dương) đang thực hiện các bước giải phóng mặt bằng; có 08 dự án trên địa bàn được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư 897,3 tỷ đồng, trong đó có 02 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp*).

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình quan trọng trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Hoàn thành quy hoạch xây dựng, mở rộng thị trấn Diêm Điền đạt đô thị loại IV; Quy hoạch vùng huyện theo Luật quy hoạch; điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã. Quy hoạch phát triển đô thị được đẩy mạnh, thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu tài trợ sản phẩm lập quy hoạch chi tiết các khu nhà ở thương mại trong phạm vi đô thị Diêm Điền mở rộng, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan, các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, Hội đồng nhân dân huyện về đề án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông và người vi phạm khi tham gia giao thông. Thực hiện quyết liệt công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông.

5. Thương mại- Dịch vụ- Tài chính ngân sách

Các hoạt động Thương mại - Dịch vụ được duy trì và có bước phát triển. Giá cả hàng hóa, dịch vụ cơ bản ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư đối với các dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn và cấp giấy phép

đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo quy định. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường và thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ sản xuất và tiêu dùng.

Công tác quản lý và điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế... được tăng cường ngay từ đầu năm; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế, thu hồi số thuế nợ đọng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đổi mới giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục luôn ở tốp đầu của tỉnh. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên; thực hiện tốt chương trình thay đổi sách giáo khoa mới; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao được duy trì. Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường, phản ánh đầy đủ, kịp thời, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân

Công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh được đảm bảo thường xuyên, chất lượng điều trị được nâng cao; khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai hiệu quả, nghiêm túc. Công tác xã hội hóa hoạt động y tế được triển khai tích cực. Từ đầu năm đến nay không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm đông người

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách với người có công, thân nhân người có công và các đối tượng chính sách. Hoàn thành Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng. Ước thực hiện năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 3,35% (giảm 0,13% so với năm 2018).

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Hoàn thành công tác chia tách, sáp nhập 38 trường TH, THCS và sáp nhập 32 thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện. Hoàn thành sắp xếp 21 xã thành 9 xã theo kế hoạch; điều động 15 công an chính quy về 12 xã Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao ý thức chấp hành và hiệu quả thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Rà soát, lập lại danh mục thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực quản lý được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện; Công khai danh mục TTHC chuẩn hoá, quy trình nội bộ đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính. Chỉ đạo tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH

Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương; thực hiện tốt việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; bàn giao đủ 380 tân binh cho các đầu mối đơn vị; công tác huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được quan tâm thực hiện.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện tốt, nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý văn bản được tăng cường; hoạt động tư pháp, trợ giúp pháp lý cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định; chất lượng giải quyết đơn thư có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện.

V. MỘT SỐ TÒN TẠI, HẠN CHẾ

- Chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tiến độ thực hiện tích tụ đất đai chậm. Tình trạng dân bỏ ruộng hoang còn xảy ra ở một số địa phương. Chương trình mỗi xã một sản phẩm thực hiện chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên địa bàn huyện gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước và người chăn nuôi lợn. Công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng, quyết toán, ghi thu - ghi chi lượng xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tại một số địa phương còn hạn chế.

- Tình trạng lấn chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái phép ở một số địa phương chưa được xử lý dứt điểm, đồng thời vẫn còn phát sinh việc sai phạm. Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

- Tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm đề điều, công trình thủy lợi trên địa bàn còn diễn ra; một số xã chưa cương quyết xử lý các vi phạm, công tác quản lý sau xử lý chưa tốt nên xảy ra hiện tượng tái vi phạm.

- Tình hình thu ngân sách trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, nhất là các sắc thuế như: Thuế tài nguyên, thuế GTGT, thuế vãng lai, phí bảo vệ môi trường...

- Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/HU, Thông tri 04-TT/HU ở một số địa phương chưa nghiêm túc nhất là tổ chức tang lễ.

- Hoạt động giám sát dịch bệnh ở cơ sở chưa chặt chẽ. UBND các xã, thị trấn chưa tích cực thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực CSSKND ở địa bàn xã, thị trấn quản lý

- Công tác quản lý nhà nước trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên;.

Phần thứ hai:

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2020

A. MỤC TIÊU.

- Phần đầu giá trị sản xuất năm 2020 đạt **30.196,5** tỷ đồng, tăng 19,37% so với năm 2019 (Trong đó: Giá trị sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp, thủy sản **5.314** tỷ đồng, tăng 4,1%; CN-TTCN, XDCB **20.214,5** tỷ đồng, tăng 27,6%; Thương mại, Dịch vụ **4.668** tỷ đồng, tăng 7,3%).

- Phần đầu năm 2020 có thêm 03-04 xã trở đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

- Phần đầu có trên 98% gia đình đạt gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% thôn, khu phố đăng ký xây dựng, giữ vững thôn, khu phố văn hóa; 92,5% thôn, khu phố đạt và giữ vững tiêu chuẩn thôn, khu phố văn hóa; 65% cơ quan đạt và giữ vững đơn vị văn hóa;

- Hỗ trợ, đào tạo nghề cho 3.000 lao động nông thôn; xuất khẩu lao động từ 300 người/năm; Phần đầu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,2% trở lên.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

- Thực hiện tốt Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2020, phần đầu giành thắng lợi toàn diện 02 vụ lúa, trong đó chú trọng các biện pháp phòng ngừa bệnh lùn sọc đen trên lúa; tuyên truyền, vận động nhân dân gieo cấy 100% diện tích canh tác, không bỏ ruộng hoang. Mở rộng diện tích cây màu, cây vụ Đông. Tuyên truyền, khuyến khích người dân tập trung, tích tụ ruộng đất. Chú trọng sản xuất theo hướng hàng hóa và chuỗi giá trị sản xuất gia tăng, thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp.

- Tập trung phát triển đàn trâu bò thương phẩm; mở rộng các đối tượng vật nuôi đảm bảo cung cấp đủ nguồn thịt trên địa bàn huyện; Chỉ đạo, kiểm soát, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại và công tác phòng, chống dịch, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; từng bước xóa bỏ những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường.

- Tập trung phát triển thủy sản theo hướng bền vững, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ theo hướng thâm canh, phần đầu diện tích nuôi tôm công nghiệp đạt 120 ha. Đẩy mạnh khai thác xa bờ gắn với đảm bảo an ninh trên biển. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác xa bờ, gắn liền với tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng các cơ sở đóng tàu. Quản lý chặt chẽ tàu thuyền trong mùa mưa bão.

- Kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm đề điều, công trình thủy lợi theo quy định; chủ động xây kế hoạch tu bổ các công trình thủy lợi, kiên cố kênh mương, nạo vét thủy lợi Đông Xuân. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai; đôn

đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng ngập mặn ven biển.

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới bền vững, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi tư duy của cán bộ và nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Có khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê bình các tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu tích cực trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát, đánh giá chất lượng từng tiêu chí xã, huyện NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Tập trung xây dựng đề án, kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cụ thể, chi tiết, xác định rõ nguồn lực, đảm bảo tính khả thi. Lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện của từng địa phương và của huyện. Tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện các mô hình làm tốt, cách làm mới có hiệu quả, phổ biến, nhân ra diện rộng. Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch, phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt 100%. Quản lý chặt chẽ chất lượng nước sạch, đảm bảo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để nhân dân biết, giám sát, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân.

3. Quản lý đất đai, môi trường

Thực hiện giải quyết các thủ tục về đất đai (giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...) đảm bảo theo quy định. Tiến hành Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ Tướng Chính phủ. Tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí trong sử dụng, cho thuê bất hợp pháp, sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng bất hợp pháp. Tập trung chỉ đạo công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo quy định. Chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án quốc lộ ven biển...

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết, hiệu quả để xử lý ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường. Thực hiện triệt để việc thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư về khu rác thải tập trung để xử lý, khuyến khích việc xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn bằng biện pháp không chôn lấp. Yêu cầu các Nhà đầu tư có dự án còn nợ thủ tục về môi trường phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định, xử lý kiên quyết các trường hợp không thực hiện. Kịp thời khắc phục các điểm “nóng”, bức xúc về môi trường ở địa phương.

4. Phát triển Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp-XDCB

Chủ động phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt. Tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh. Rà soát, đề nghị UBND tỉnh xem xét cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính.

Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp (Thái Dương, Trà Linh, Thụy Sơn,...) tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư sản xuất vào huyện. Phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh và các sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch Khu Kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo đúng quy định, tiến độ đề ra. Triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công, phát triển nghề và làng nghề; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển thị trường. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng bảo đảm đúng, đủ về trình tự và thủ tục theo quy định; đặc biệt chú trọng tập trung xử lý nợ công và nợ đọng trong XDCB theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành chương trình phát triển đô thị. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là các công trình, dự án như: Trung tâm văn hóa huyện; chỉnh trang thị trấn Diêm Điền mở rộng theo tiêu chí đô thị loại IV (hạng mục: Trang trí đèn đường phố sử dụng công nghệ LED); Đường quy hoạch số 5; ... Chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan thực hiện các dự án lớn trên địa bàn như: Tuyến đường bộ ven biển; Đường ĐH91 giai đoạn II; Đường nối từ cầu phao sông Hóa đến QL.37; Dự án xây dựng Quốc lộ 37 và cầu sông Hóa; các dự án phát triển nhà ở thương mại tại thị trấn Diêm Điền, Thụy Hà, Thụy Lương, Thụy Trình; các dự án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

5. Thương mại , Dịch vụ - Tài chính

Thực hiện tốt công tác khuyến thương, xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, đầu cơ, trốn thuế, làm hàng giả... tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và có giá trị gia tăng cao.

Tổ chức quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo quy định của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt dự toán ngân sách năm 2020, tăng cường kỷ luật về tài chính. Tăng cường các biện pháp chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI.

Tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng

giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng dạy học Ngoại ngữ và giáo dục STEM. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, giữ vững vị trí thứ 2 toàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động truyền thông và thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế, gắn với thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân khi khám và chữa bệnh. Tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động chương trình mục tiêu y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình. Tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Nâng cao chất lượng các phong trào thể dục thể thao quần chúng; cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động thể thao thành tích cao. Tiếp tục giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách xã hội cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, dạy nghề. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quản lý chặt chẽ công tác cai nghiện ma túy.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CƯỜNG CỐ CHÍNH QUYỀN.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và bộ phận một cửa các xã, thị trấn.

Tiếp tục chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và khối quản lý nhà nước Xây dựng báo cáo phương án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn theo lộ trình kế hoạch sáp nhập. Thực hiện bố trí Công an chính quy về xã theo Đề án 03/ĐA - UBND của UBND tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện và xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bầu cử Hội đồng nhân dân

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm quy định. Tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Thực hiện tốt các nhiệm vụ Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; phát huy hiệu quả hoạt động các Tổ hoà giải ở cơ sở.

IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH.

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới vùng biển. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020 đảm bảo an toàn, chất lượng; Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để bị động, đột xuất, bất ngờ; triển khai tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hóa. Thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Thực hiện nghiêm Luật số 14, Nghị định 36 các quy định về phòng chống cháy nổ. Triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt công tác Thi đua - Khen thưởng; phát động, thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tạo không khí thi đua sôi nổi động viên các tầng lớp nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành của tỉnh; (b/c)
- TT HU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị (t/h);
- Các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN